



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๕๒,๙๔๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สมศ.ประเมิน 'มศว' อยู่เกณฑ์ดีมาก

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) คณะกรรมการภายนอกประเมินที่ได้เดินทางมาประเมิน มศว ในระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค.2556 โดยแจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาว่า ซึ่งที่มีประเมิน ทั้ง 12 คน นำโดยประธานคือ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูผลการประเมินตนเองของ มศว เป็นส่วนประกอบด้วย โดยในการประเมินของ สมศ.นั้น พิจารณา 2 ตัวคือตัวแรกดูที่ 11 ตัวบ่งชี้ ในส่วนนี้ มศว ประเมินตนเองอยู่ที่ 4.54 ส่วนผลที่คณะกรรมการประเมินนั้นอยู่ที่ 4.53 ตัวที่ 2 คือ 18 ตัวบ่งชี้ มศว ประเมินตัวเองอยู่ที่ 4.59 ผลการประเมินจากคณะกรรมการภายนอกอยู่ที่ 4.58 ผลการประเมิน สมศ.รอบ 3 จากคณะกรรมการภายนอก

มศว ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก "ผลการประเมินของ มศว อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพราะเราทำงานหนักมีการเตรียมตัวเป็นปี ใช้บทเรียน ประสบการณ์ในอดีตเข้ามาพัฒนาตัวเอง เพื่อเข้าสู่การประเมินรอบ 3 ซึ่งแตกต่างจากการประเมินรอบ 2 ของ สมศ.ในสมัยนั้น มศว ผ่านการประเมินแบบมีเงื่อนไข ซึ่งมี 3 คณะวิชาจะต้องดำเนินการปรับปรุงในเวลาที่กำหนด ในปีนี้คณะวิชา สาขา สำนักที่ต้องผ่านการประเมินจาก สมศ.มีทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน ผลการประเมินจาก สมศ.รอบ 3 มศว ผ่านทั้งหมดทุกหน่วยงาน การจะผ่านการประเมินของ สมศ.นั้นผมคิดว่าเราต้องวางระบบในการทำงาน โดย มศว มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้สร้างระบบการทำงานของฝ่ายประกันขึ้นมา มีความขยันและทุ่มเทโดยจะลงชี้แจง พูดคุย ให้คำแนะนำกับทุกหน่วยงานทั้งที่มีปัญหาและไม่ปัญหา ทั้งยังให้กำลังใจ

เป็นการเสริมแรงกันและกันได้เป็นอย่างดี" ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า มศว ได้รับคำชมจากคณะกรรมการประเมินฯ ว่า มีการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตรงง่าย จะเรียกข้อมูลด้านไหนก็พร้อมให้คณะกรรมการตรวจดู ทั้งนี้ มศว ก็ทำพันธกิจของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทั้ง 5 ด้านคือ การสอน การวิจัย บริการวิชาการ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เราผ่านการประเมินรอบ 3 ผมอยากให้กำลังใจทุกสถาบันการศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่การประเมินรอบ 3 ว่าถ้าเราทำงานมาเรื่อยๆ พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เตรียมข้อมูลให้พร้อม วางระบบระเบียบให้ดูง่าย เข้าใจง่าย เตรียมข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง นำเสนอตามความเป็นจริง ผู้มาประเมินเขาก็มาดูตามสภาพความเป็นจริงและส่วนใหญ่ล้วนเป็นกัลยาณมิตรแทบทั้งสิ้น ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงไม่ต้องวิตกกังวลมาก